

ข้อมูลโครงการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของธนาคาร ปีบัญชี 2562

แผนงานที่ใช้งบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัย			
ลำดับ	แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์
กลุ่มวิจัยองค์กร			
1	โครงการประกันภัยพืชผล (ไม้ผล)	1,050,000	1.เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการ ประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรและธนาคาร
2	โครงการวิจัยและประเมินผลตามความจำเป็นของธนาคาร (เร่งด่วน)	10,000,000	เพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของธนาคารและสนับสนุนการประกอบ อาชีพการเกษตรของลูกค้า
กลุ่มงานประเมินผล			
1	โครงการวิจัยประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการของ ธ.ก.ส. ปี 2562	4,100,000	วิจัยความต้องการความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า ผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มงานวิจัยและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร			
1	พยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจเกษตรไทยและราคาสินค้าเกษตรสำคัญ	1,430,000	1. เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจไทย การขยายตัวของตัวแปร เศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจเกษตรไทยและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อ ธุรกิจของธนาคาร 2. เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้ม การผลิต และราคาสินค้าเกษตรสำคัญ
แผนงานที่ใช้งบประมาณธนาคาร			
กลุ่มวิจัยองค์กร			
1	1. โครงการสนับสนุนธุรกิจเกษตรเพื่อเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า	3,100,000	1.เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจเกษตรครบวงจร ตลอดห่วงโซ่มูลค่า 2.เพื่อเป็นแนวทางในการให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. ตลอดห่วงโซ่
2	2. โครงการศึกษาปัจจัยความสำเร็จของลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อก้าวสู่การเป็น SMAEs อย่างยั่งยืน	100,000	1.เพื่อศึกษารูปแบบการทำเกษตรของ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ประสบความสำเร็จ 2.เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับ เกษตรกรลูกค้าให้เป็น SMAEs
3	โครงการความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ระหว่าง ธ.ก.ส.-สกว. MOU	5,000,000	เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
4	โครงการศึกษาแนวทางการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่เคลื่อนไหวมาทำธุรกิจกับธนาคาร	300,000	1. ศึกษาปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าไม่มารับบริการของธนาคาร 2. เพื่อหาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ให้ลูกค้าที่ไม่มาใช้บริการธนาคาร
กลุ่มงานประเมินผล			
1	ประเมินผลโครงการนโยบายรัฐที่สำคัญ	1,100,000	ประเมินผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการนโยบายรัฐที่สำคัญ เพื่อนำไปใช้เป็นสารสนเทศในการบริหาร จัดการ และปรับปรุง พัฒนาระบบการดำเนินการโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและธนาคาร
2	ประเมินผลโครงการสำคัญของธนาคาร	800,000	ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญของ ธนาคาร เพื่อนำไปใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการ และปรับปรุง พัฒนาระบบการดำเนินการโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและธนาคาร
กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและวิจัยชุมชน			
1	พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชนให้ทำวิจัยได้ด้วยตนเอง(เกษตรกร ลูกค้า, ทายาทเกษตรกร)	3,000,000	เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชนทำวิจัยด้วยตนเอง
2	วิจัยสู่การปฏิบัติ (ฝ่ายกิจการสาขาภาคละ 1 โครงการ)	2,200,000	เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การสร้าง มูลค่าเพิ่มและนำไปใช้ประโยชน์

ลำดับ	แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์
3	วิจัยระดับจังหวัด	8,500,000	1. เพื่อให้เครือข่ายนักวิจัย สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของธนาคารในระดับพื้นที่ได้ 2. เพื่อสนับสนุนการใช้กระบวนการวิจัย ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหา เพื่อนำสู่การปฏิบัติ 3. เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรที่ยั่งยืน และทันสมัยสำหรับผู้ประกอบการ SMAEs
กลุ่มงานบริหารจัดการข้อมูลเกษตร			
1	จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ ศวพ.	300,000	เพื่อมีฐานข้อมูลผลงานวิจัย และนวัตกรรมของ ศวพ. ที่เป็นระบบ
กลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรม			
1	โครงการส่งเสริม คิดค้น และต่อยอดนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร	2,000,000	
	1.1 การสร้าง/คิดค้น/พัฒนานวัตกรรม		
	1.1.1 การส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมให้กับบุคลากร		เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมคิดค้นผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ธนาคาร ด้านสินเชื่อ/เงินฝาก/FBI/NPL
	1.1.2 การส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมให้กับลูกค้าเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร	2,000,000	เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้า/ทายาทเกษตรกร/กลุ่มเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมคิดค้นผลงานนวัตกรรมด้านการ เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ
	1.1.3 สร้างเครือข่ายนวัตกรรมกับสถาบันภายนอก	2,000,000	เพื่อสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรม ในการส่งเสริม สนับสนุนข้อมูล และวิธีการดำเนินงาน เพื่อคิดค้น พัฒนา สร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ
	1.2 การขยายผล/ต่อยอดผลงานนวัตกรรม (นวัตกรรม เช่นสินเชื่อ เงินฝาก FBI และ NPLs)	12,000,000	
	1.2.1 โครงการขยายผล/ต่อยอดผลงานและนวัตกรรม		เพื่อนำนวัตกรรมมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มงานบริหารงานวิจัย			
1	สนับสนุนการสร้างงานวิจัยภาคการเกษตร	4,800,000	1. เพื่อสนับสนุนนักวิจัยให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อขยายผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหา และพัฒนาการดำเนินงานของธนาคาร 3. เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และพัฒนาอาชีพเกษตรกรลูกค้าของธนาคาร
กลุ่มงานวิจัยองค์กร			
1	โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับสถาบันเกษตรกรขึ้นเป็นหัวขบวน	100,000	1. เพื่อศึกษารูปแบบการทำธุรกิจของสถาบันเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเป็นหัวขบวน 2. เพื่อกำหนดแนวทางในการยกระดับให้ สถาบันเกษตรกรขึ้นเป็น หัวขบวน

แผนงานที่ใช้งบประมาณธนาคาร			
ลำดับ	แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์
กลุ่มงานประเมินผล			
1	ประเมินผลการดำเนินงานสำคัญของธนาคาร	100,000	เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสำคัญของธนาคาร อาทิ Bank Agenda การประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปีบัญชี 2562
กลุ่มงานวิจัยและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร			
1	สำรวจประชามติ	495,000	เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญ(Hot Issue) ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร (S1/S2) และธุรกิจธนาคาร
2	สำรวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการภาคการเกษตร	125,000	เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการ เกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการ (S3)
3	ศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อสถานะครัวเรือนเกษตรกร และการให้สินเชื่อของธนาคาร	284,000	1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตที่มีต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย และการลงทุน (Coping responses) ของเกษตรกร 2. เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อปริมาณการให้สินเชื่อในแต่ละกลุ่มลูกค้าของธนาคาร และการเติบโตของเศรษฐกิจภาคการเกษตร(Agriculture-GDP)
4	เสวนาวิชาการ	300,000	เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงเชิงลึกข้อมูลผลงานวิจัย บทวิเคราะห์และผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนส่งผลกระทบต่อประกอบอาชีพของเกษตรกร (S1/S2) และทำธุรกิจของผู้ประกอบการ (S3) ที่เกี่ยวเนื่องในภาคเกษตร
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลการเกษตร			
1	จัดทำสื่อวิชาการ วารสารวิจัยและพัฒนา วิชาการปริทัศน์ และ Outlook	310,000	1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ด้านการเกษตร 2. เพื่อเป็นข้อมูลด้านวิชาการที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และพนักงาน
กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและวิจัยชุมชน			
1	โครงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น	860,000	1. เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและชมเชย 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย